



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## ข่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

### ประชุมประจำเดือนเตรียมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์

นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ พนักงานราชการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

นายสมชัย กล่าวว่า การประชุมข้าราชการประจำเดือนในครั้งนี้ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้ได้ผลงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้

นายสมชัย ยังกล่าวอีกว่า ในการประชุมครั้งนี้ ได้ซักซ้อมและเตรียมการจัดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์คืนสู่ประชาชน” ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และเปิดช่องทางด้านการตลาดให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของขบวนการสหกรณ์ ได้พัฒนาศักยภาพ และสามารถเชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายการตลาด อีกทั้งเป็นการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของขบวนการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จึงจัดให้มีงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของขบวนการสหกรณ์ทั่วภูมิภาคได้นำออกสู่ตลาด เพื่อทดสอบความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า ผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งระหว่างผู้ผลิตกับผู้ผลิตด้วยกัน และผู้ผลิตกับผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจและเครือข่ายต่างๆ ทำให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็งและมีความเป็นปึกแผ่น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รองรับการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี 2558

ด้านนายมานพ พยัคฆ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์คืนความสุขสู่ประชาชน” ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2557 ณ ถนนเจ้าฟ้า หน้าหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ กลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพผู้ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานจากทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมจำนวน ๒๔๐ กลุ่ม เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิตในขบวนการสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในขบวนการสหกรณ์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต่อไป

วีระยุทธ วิริยาวุฒิ

ปชส. สหกรณ์เชียงราย รายงาน

9/12/2557

มหกรรมสินค้า

# สหกรณ์คั้นความสุข สู่ประชาชน

พบกับสินค้า  
มาตรฐานสหกรณ์  
จากทั่วประเทศ  
หลากหลายด้วยสินค้า  
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  
ของใช้/ของประดับตกแต่ง  
และอาหารเด่นจากทุกภูมิภาค  
ผลผลิตทางการเกษตร

**12-16**  
ธันวาคม 57  
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น.  
ณ ถนนเจ้าฟ้า หน้าหน่วยฝึก  
นักศึกษาวิชาทหาร(รค.)  
จังหวัดเชียงราย

จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และ เครือข่ายกลุ่มอาชีพขบวนการสหกรณ์

08 12 2014



